
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน ้าตาลบุรีรัมย ์(BRRGIF) ประจ าปี 2566  

 
ประชุมเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ หอ้งคราวน ์บอลรูม ชัน้ 21 โรงแรมคราวนพ์ลาซ่า 

กรุงเทพฯ ลมุพินีพารค์ เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

การแนะน าก่อนประชุม 

คุณบวับูชา ปุณณนันท ์ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นพิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบุรีรมัย ์(BRRGIF) (“กองทุนรวม” หรือ “กองทุน” ) และแนะน าผูบ้ริหาร
ของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบรษิัทจดัการของกองทนุรวม ผูบ้รหิารของ
บรษิัทผูส้นบัสนนุและผูบ้รหิารทรพัยสิ์น รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่เขา้รว่มประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

1. ผู้บริหารของบริษัทจัดการ 

คณุพรชลิต พลอยกระจา่ง Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure 
Investment และประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ผูจ้ดัการกองทนุรวม 

คณุกวิสรา ทิศาดลดิลก ผูจ้ดัการกองทนุรวม 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากัด 

2. ผู้บริหารของบริษัทผู้สนับสนุนและผู้บริหารทรัพยส์ินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทุนรวม 

คณุอดลุย ์สรุวฒุิกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานลงทนุในและต่างประเทศ 
คณุพิทกัษ์ ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชี การเงิน และปฏิบตัิการ 

บรษิัท น า้ตาลบรุีรมัย ์จ ากดั (มหาชน) (“BRR”) 

3. ผู้ดูแลผลประโยชน ์

คณุวรนิชชา สอนอินทร ์  
คณุอลิสา หวงัจิตต ์  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
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4. ทีป่รึกษาทางเทคนิคของกองทุนรวม 

คณุศภุฤกษ์ วงัทิพยร์กัษ์  
คณุศภุชยั เอ่งฉว้น  

บรษิัท แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั  

5. ทีป่รึกษากฎหมาย 

คณุเบญจพร พทุธินนัทน ์ ทนายความหุน้ส่วน 
คณุอนญัญา องคส์รุกลุ ทนายความที่ปรกึษา 

บรษิัท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 

6. ผู้สอบบัญชี 

คณุเสรมิ บรสิทุธิคณุ Partner (ได้รับ มอบหมายให้ เป็ นตั วแทนหุ้ น ส่ วนของบ ริษั ท  
ในการเขา้รว่มประชมุวนันี)้ 

คณุชญากาณฑ ์กนัโต ผูจ้ดัการ 

บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2566       
(“ที่ประชุม”) ว่า ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
ก าหนดใหใ้นการประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทุนและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุนมา
ประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด และผูถื้อหน่วยลงทนุและผูร้บัมอบฉนัทะ
ดงักล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม จึง
จะเป็นองคป์ระชมุ  

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 43 ราย ถือหน่วย
ลงทุนรวมกันได ้4,588,674 หน่วย และโดยการมอบฉันทะ 39 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันได ้150,947,470 หน่วย รวมผูถื้อ
หน่วยลงทุนที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาเริ่มประชุมทัง้หมด 82 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันได ้
155,536,144 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.4389 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 350,000,000 หน่วย ถือว่าครบ
องคป์ระชมุตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ 

ก่อนเริ่มการประชมุ พิธีกรไดช้ีแ้จงขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุ มีรายละเอียดดงันี ้ 
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1. ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดส่้งใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุก
ท่านล่วงหนา้ก่อนการประชมุในวนันี ้

2. การประชมุสามญัประจ าปี 2566 นี ้ทกุวาระเป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

3. เมื่อน าเสนอวาระหนึ่ง ๆ เรียบรอ้ยแลว้ จึงจะเป็นช่วงการถาม-ตอบ หากผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดมีขอ้ซกัถาม
หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถาม โดยขอ
ความกรุณาระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจ้งว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รบัมอบ
ฉนัทะ ก่อนที่จะมีการสอบถามหรือแสดงความเห็นทุกครัง้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชุมให้
ถกูตอ้งและครบถว้น 

4. ขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะค าถามที่เก่ียวเนื่องกับวาระที่น าเสนอเท่านัน้ หากเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับ
วาระอื่น จะขอยกไปตอบในวาระนัน้ ๆ และหากค าถามนัน้ไม่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมที่น าเสนอในครัง้นี ้
บริษัทจัดการอาจพิจารณาชีแ้จงเพิ่มเติมภายหลังการพิจารณาทุกวาระแลว้เสร็จ หรือผ่านทางเว็บไซตข์อง
กองทนุรวม 

5. ในการประชุมครัง้นี ้จะมีการบนัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวของการประชมุเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานการประชุม
และประชาสมัพนัธท์างส่ือส่ิงพิมพแ์ละทางอิเล็กทรอนิกส ์รวมถึงการรกัษาความปลอดภยั 

พิธีกรสอบถามที่ประชมุว่า มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกับขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชุม
ขา้งตน้หรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกับขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุดงักล่าว จึงถือว่าที่ประชุม
เห็นดว้ยกบัขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุดงักล่าว 

ในล าดับต่อมา พิธีกรไดเ้ชิญ คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง ในฐานะประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผูถื้อหน่วย
ลงทนุประจ าปี 2566 ของกองทนุรวม 

คณุพรชลิต พลอยกระจ่าง ประธานฯ กล่าวสวสัดีและขอบคณุผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมที่สละเวลามาเขา้รว่ม
ประชุมในครัง้นี ้และแถลงว่าขณะนีม้ีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้มารว่มประชุมครบเป็นองคป์ระชมุแลว้ จึงขออนญุาตเริ่มเขา้สู่การ
ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2566  

จากนัน้ พิธีกรชีแ้จงระเบียบวาระการประชมุที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ ทัง้หมด 5 วาระ ดงันี ้

วาระท่ี 1 รบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

วาระท่ี 2  รบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดลุ) และบญัชีก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 
และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 ของกองทนุรวม  

วาระท่ี 3 รบัทราบการจ่ายเงินปันผล และการลดทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2565 
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วาระท่ี 4 รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2566 

วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ )ถา้มี(  

ในล าดับถัดไป พิธีกรจึงเริ่มน าที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุมตามที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม 
ดงัต่อไปนี ้

เร่ิมการประชุม 

วาระที ่1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

พิธีกรเรียนเชิญให ้คุณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ผูจ้ดัการกองทุนรวมจากบรษิัทจัดการ เป็นผูเ้สนอรายงาน
วาระนีต้่อที่ประชมุ 

คุณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบเก่ียวกับการจัดการ
กองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคญั ในปี 2565 และแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจดัการพิจารณาและเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบในเรื่องดงักล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนา้ที่ 1-4 ของหนงัสือ
เชิญประชมุ ซึ่งสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1.1 การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ าคัญในปี 2565 
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ล าดบัแรก ในส่วนของสถานการณผ์ลผลิตออ้ยเขา้หีบ ซึ่งเป็นที่มาของกากออ้ยที่เป็นวัตถุดิบหลักของ
โรงไฟฟ้า จะเห็นไดว้่า ในฤดกูารผลิตปี 2564/65 บริษัท โรงงานน า้ตาลบุรีรมัย ์จ ากัด (“BSF”) มีปรมิาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบ 
2.30 ลา้นตนั หรือมีปรมิาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ 30.68% เมื่อเทียบกับฤดกูารผลิตปี 2563/64 ซึ่งมีสาเหตุ
จากจงัหวดับุรีรมัยถ์ูกประกาศเป็นเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุอุทกภัย เนื่องจาก
รอ่งมรสมุพายโุซนรอ้นเตีย้นหมู่ ตัง้แต่เดือนกันยายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการเก็บเก่ียว จึงส่งผลต่อปริมาณการผลิตออ้ยที่
จะส่งเขา้หีบของ BSF 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาเทียบกบัปรมิาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบรวมทั่วประเทศจ านวน 85.75 ลา้นตนั หรือ
เพิ่มขึน้ 28.64% จะเห็นไดว้่า BSF มีปรมิาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบเพิ่มขึน้ในอตัราที่สงูกว่า  

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องดว้ยสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ส่งผลใหป้ริมาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบในจังหวัด
บรุีรมัยย์งัไม่เขา้สู่สภาวะปกติ ท าใหป้รมิาณการผลิตออ้ยเขา้หีบของ BSF ยงันอ้ยกว่า 3.0 ลา้นตนั ซึ่งเป็นปรมิาณที่จะท าใหม้ี
กากออ้ยที่เพียงพอที่จะส่งใหโ้รงไฟฟ้าได ้ดงันั้น ในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าจึงยังคงตอ้งใช้ไมส้บัและใบออ้ยผสมกับกากออ้ยที่
เป็นวตัถดุิบหลกัเพื่อใหม้ีเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ไดต้ลอดปีฤดกูารผลิต แต่ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นการผลิตที่เกิดจากการ
ขาดแคลนกากออ้ยที่เป็นวตัถดุิบหลกั ส่งผลใหโ้รงไฟฟ้ายงัไม่สามารถด าเนนิการผลิตไดเ้ต็มก าลงัการผลิต  
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ทัง้นี ้แมปั้ญหาเรื่องกากออ้ยจะท าใหโ้รงไฟฟ้ามีระยะเวลาเปิดด าเนินงานในฤดูการผลิตปี 2564/65 นอ้ย
กว่าแผนงานที่คาดไว ้แต่มากกว่าในฤดูการผลิตปี 2563/64 ประมาณ 3.39% ซึ่งชั่วโมงด าเนินงานและชั่วโมงหยุดด าเนินงาน
ตามหนา้ 3 ของหนงัสือเชิญประชมุและสามารถแสดงโดยสรุปไดด้งันี ้

  

นอกจากนี ้แมปั้จจยัดา้นวตัถดุบิจะส่งผลกระทบใหโ้รงไฟฟ้าเปิดด าเนินงานไดน้อ้ยกว่าแผนงาน แต่ในปี 2565 
โรงไฟฟ้ามีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ประมาณ 14.48% เมื่อเทียบกบัปี 2564 ในขณะท่ีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไอน า้
ลดลงประมาณ 8.88% เนื่องจากปริมาณออ้ยเข้าหีบที่ลดลงจากสถานการณ์อุทกภยั ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้อน า้ในการ
ผลิตออ้ยลดลงดว้ย โดยในปี 2565 โรงไฟฟ้าน าส่งรายไดส้ทุธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล (“รายได้สุทธิฯ”) ให้
กองทนุรวม จ านวน 350.17 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 14.73% เมื่อเทียบกบัปี 2564 
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กองทนุรวมไดน้ ารายไดส้ทุธิฯ จ านวน 350.17 ลา้นบาท มาบนัทึกเป็นรายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาโอน
สิทธิรายไดส้ทุธิฯ (“NRTA”) จ านวน 146.65 ลา้นบาท และบนัทึกเป็นเงินลงทนุใน NRTA ที่ไดร้บัคืน จ านวน 203.52 ลา้นบาท 
ท าใหต้ัง้แต่เริ่มเขา้ลงทุน กองทุนรวมไดร้บัรายไดส้ทุธิฯ จากโรงไฟฟ้ามาเป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 1,861.53 ลา้นบาท ซึ่งแบ่งเป็น
รายไดจ้ากเงินลงทุนใน NRTA จ านวน 1,128.97 ลา้นบาท และเงินลงทุนใน NRTA ที่ได้รบัคืน จ านวน 732.56 ลา้นบาท               
ดงัปรากฏตามแผนภมูิดา้นล่าง 

  

1.2 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

แมจ้ากประกาศคณะกรรมการออ้ย เรื่องการจดัสรรปริมาณออ้ยขั้นตน้ประจ าฤดูการผลิตปี 2565/66 
(บญัชีจดัสรรขัน้ตน้) ซึ่งประกาศเมื่อวนัที่ 2 มิถุนายน 2565 คาดการณว์่าจะมีปรมิาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบทั่วประเทศ 106.54 ลา้นตนั 
(เพิ่มขึน้ 24.25% จากปีฤดูการผลิต 2564/65) ในขณะที่ BSF ประเมินว่า จะมีผลผลิตออ้ยเขา้หีบประมาณ 2.77 ลา้นตัน แต่
เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2565 จงัหวดับรุีรมัยไ์ดร้บัผลกระทบจากอทุกภยัอีกครัง้เช่นเดียวกบัเมื่อเดือนกนัยายน 2564 จึงอาจ
ท าใหป้รมิาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบของ BSF นอ้ยกว่าที่ประเมินไว ้

ดงันัน้ โรงไฟฟ้าจึงยงัมีแผนใชไ้มส้บัและใบออ้ยเป็นส่วนผสมในเชือ้เพลิงร่วมกับกากออ้ยเช่นเดิม ในกรณีที่
มีกากออ้ยไม่เพียงพอ เพื่อใหส้ามารถบริหารจัดการเชือ้เพลิงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการหากากออ้ยจากแหล่งอื่น
ส ารองไวเ้พื่อรองรบักรณีที่ปรมิาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบไม่เป็นไปตามที่คาดการณ ์

ในส่วนของแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคตนั้น บริษัทจดัการยงัคงบริหารจดัการกองทุนรวม 
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการของกองทุนรวม โดยมุ่งเนน้และค านึงถึงการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อ
หน่วยลงทุน และสรา้งผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในระยะยาว และคอยติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน
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ของโรงไฟฟ้าที่เกิดขึน้จริงใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน NRTA และสัญญาตกลงด าเนินการ รวมถึงสัญญาที่เก่ียวขอ้งกับการ
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้า อีกทัง้บริษัทจดัการยงัมีการประชมุรว่มกบัฝ่ายผลิตของโรงไฟฟ้าเพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงาน รวมถึงเขา้ตรวจสอบทรพัยสิ์นของโรงไฟฟ้าร่วมกับผูดู้แลผลประโยชนเ์ป็นประจ าทุกปี รายละเอียดปรากฏใน
หนา้ 4 ของหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ 

จากนัน้ คณุกวิสรา ทิศาดลดิลก ผูจ้ดัการกองทนุรวมจากบรษิัทจดัการ ไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบรษิัทจดัการ
และผูดู้แลผลประโยชนใ์นวาระที่ 1 ใหท้ี่ประชุมรบัทราบว่า บรษิัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนม์ีความเห็นสมควรน าเสนอให้
ที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคัญในปี 2565 และแนวทางการ
จัดการกองทุนรวมในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ที่ ทน. 38/2562”) 
ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทจดัการตอ้งรายงานเรือ่งดงักล่าวใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือตอ้งการเสนอแนะเก่ียวกบัวาระดงักล่าวหรือไม่ 

ทัง้นี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามเก่ียวกบัวาระท่ี 1 ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า มรสมุส่งผลใหผ้ลผลิตออ้ยดีขึน้หรือไม่ และกองทุน
รวมมีขอ้มลูตวัเลขยืนยนัความเสียหายจากการเกิดอทุกภยัหรือไม่ 

คุณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ชีแ้จงว่า ในแง่ผลกระทบของมรสมุต่อผลผลิตออ้ยนัน้ตอ้งพิจารณาว่ามรสุม

ดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดอทุกภยัหรือไม่ โดยในปี 2564 มรสมุไดเ้ขา้มาช่วงเดือนกันยายน ซึ่งโดยปกติแลว้ช่วงของการเติบโตของ

ออ้ยจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม และรอเก็บเก่ียวออ้ยในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เมื่อมรสมุเขา้มาในช่วงเวลาเดือน

กนัยายนจึงท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการเก็บเก่ียวออ้ย ในส่วนของขอ้มลูตวัเลขยืนยนัความเสียหายจากการเกิดอทุกภยั กองทนุรวม

จะอา้งอิงจากเอกสารของหน่วยงานราชการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในดา้นนี ้และเป็นผู้ประกาศว่าจังหวัดใดประสบภัย

อทุกภยั และเป็นเขตใหค้วามช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม อทุกภยัจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนกบักรณีภยัแลง้ที่ท  าใหอ้อ้ยไม่ได้

รบัน า้อย่างเพียงพอในช่วงการเติบโต 

คณุพิทกัษ์ ชาวสวน รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชี การเงิน และปฏิบตัิการ บรษิัท น า้ตาลบุรีรมัย ์จ ากัด 

(มหาชน) ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผลผลิตออ้ยของโรงงานน า้ตาลที่คลาดเคล่ือนจากแผนเดิมนัน้ เกิดจากประสบปัญหา

อทุกภยั เพราะออ้ยเป็นพืชที่ไม่ตอ้งการน า้มาก แต่ตอ้งการอาหารและน า้เป็นช่วงเวลา โดยถา้ปริมาณน า้มีมากเกินไปในช่วงที่

ตน้ออ้ยอยู่ระหว่างเติบโตยงัมีความสงูไม่มากไม่พน้น า้ จะท าใหเ้กิดการแช่ขงัและท าใหก้ารแตกกอหรือการเติบโตหยุดชะงกั 

ส่งผลใหผ้ลผลิตออ้ยต่อไร่ลดลงและผลผลิตโดยรวมนอ้ยกว่าที่คาดการณไ์ว ้โดยในพืน้ท่ีอีสานใตห้รือจงัหวดับรุีรมัยท์ี่เป็นพืน้ที่

ส่งเสริมการปลูกออ้ยของ BRR ที่เคยใหผ้ลผลิตสงูในระดับตน้ ๆ ของประเทศ ก็ไดร้บัผลกระทบจากปริมาณน า้ที่มากเกินไป
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จากมรสมุที่เขา้มาดงักล่าว ท าใหผ้ลผลิตออ้ยลดลงและส่งผลกระทบต่อกากออ้ยที่จะส่งใหโ้รงไฟฟ้าตามล าดบั อย่างไรก็ตาม 

ฝ่ายจดัการของโรงไฟฟ้าเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึน้และไดเ้ตรียมการแกไ้ขโดยการหาซือ้เชือ้เพลิงจากภายนอก นอกเหนือจาก

กากออ้ยที่ซือ้จาก BSF เพื่อชดเชยออ้ยที่เสียหายไปจากอทุกภยัที่เกิดขึน้  

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในช่วงปีที่ผ่านมามีปริมาณฝนเยอะ และมี

การคาดการณว์่าผลผลิตออ้ยทั่วประเทศจะเพิ่มขึน้ประมาณ 24% ในขณะที่ BSF จะไดผ้ลผลิตออ้ยเขา้หีบเพิ่มขึน้เพียง 20% 

ซึ่งเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ที่ต  ่ากว่าค่าเฉล่ียทัง้ประเทศ และยงัมีโอกาสที่ผลผลิตออ้ยเขา้หีบของ BSF จะต ่ากว่าที่คาดการณด์ว้ย

เนื่องจากมีมรสมุ จึงขอสอบถามว่า เหตใุดพืน้ท่ีปลกูออ้ยจึงไดร้บัความเสียหายจากมรสมุ เพราะภาคอีสานมีลกัษณะเป็นพืน้ที่

ราบสงู ฝนที่ตกลงมาจะเป็นน า้หลากไม่ใช่น า้หนองเหมือนพืน้ที่ในภาคกลาง จึงไม่น่าจะประสบปัญหาน า้ท่วมและเกิดความ

เสียหายจากมรสมุตามที่กล่าวอา้ง 

คุณพิทักษ์ ชาวสวน ชี ้แจงเพิ่มเติมแยกเป็น 2 ประเด็น คือ ในเรื่องการจัดหาเชื ้อเพลิงของโรงไฟฟ้า จาก

สถานการณท์ี่ผลผลิตของออ้ยที่ส่งเขา้โรงงานน า้ตาล BSF มีปริมาณลดนอ้ยลงเมื่อเทียบกับแผนงาน และส่งผลใหก้ากออ้ยที่

โรงไฟฟ้าจะไดร้บัจากโรงน า้ตาล BSF นอ้ยกว่าแผนตามไปดว้ยนัน้ โรงไฟฟ้าไดม้ีการจดัหาซือ้เชือ้เพลิงกากออ้ยจากโรงงาน

น า้ตาลอื่นมาทดแทนกากอ้อยที่ลดลงจากออ้ยที่เสียหายไป ส าหรบัเรื่องปัจจัยที่ท  าให้ผลผลิตออ้ยที่ส่งเข้าโรงงานน า้ตาล

นอ้ยลง โดยเฉพาะปีฤดูการผลิต 2565/2566 ที่มีมรสมุเขา้มาในปี 2565 ท าใหม้ีฝนผ่านเขา้มาเร็วกว่าปกติและปริมาณน า้ฝนมาก 

จึงเกิดการแช่ขงัของน า้ในพืน้ท่ีปลกูเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของออ้ยใน 2 ลกัษณะ คือ 1) กลุ่มออ้ยที่เพิ่งถกู

ตดัในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนและอยู่ในระหว่างแตกหน่อ จะไม่สามารถแตกหน่อเพื่อเริ่มเติบโตได ้และ 2) กลุ่มออ้ยที่เริ่ม

เติบโตแลว้แต่มีความสูงไม่พน้น า้หรือปริ่มน า้ จะเติบโตไม่เต็มที่ เนื่องจากไม่สามารถใส่ปุ๋ ยหรือใหส้ารอาหารเพื่อกระตุน้การ

เติบโตได ้ท าใหผ้ลผลิตออ้ยต่อไร่ลดลงและเก็บเก่ียวผลผลิตไดน้อ้ยกว่าที่คาดการณ ์ทั้งนี ้จากการปิดหีบของโรงงานน า้ตาล 

BSF เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีผลผลิตออ้ยเขา้หีบอยู่ที่ 1.96 ลา้นตนั ลดลงจากปีที่แลว้ ซึ่งเป็นผลกระทบจากอทุกภยั 

อย่างไรก็ตาม จากขอ้มูลที่คาดการณ์ว่าในปีหน้าจะเกิดภัยแลง้นั้น ทางดา้นของโรงงานน า้ตาล BSF ไดม้ีการเตรียมพรอ้ม

รบัมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่าง ๆ โดยในส่วนของพืน้ที่ที่ไดร้บัความเสียหายจากอุทกภยัในปีนี ้ไดม้ีการปลกูออ้ยใหม่

ทดแทนแลว้และมีการเพิ่มพืน้ที่ปลกูออ้ยใหม่จาก 50,000 - 60,000 ไร ่เป็น 90,000 ไร่ โดยประมาณ ซึ่งจะเก็บเก่ียวไดใ้นช่วง

เดือนธันวาคมของปีนี ้ในขณะที่ดา้นของโรงไฟฟ้าไดม้ีการจดัหาเชือ้เพลิงกากออ้ยจากภายนอกมาเสริมเพื่อใหส้ามารถผลิต

ไฟฟ้าไดต้ามแผนงาน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากกากออ้ยปีนีจ้ะต ่ากว่าผลผลิตตามแผน           

ที่ก าหนดไว ้แต่ BRR มีธุรกิจที่ตอ้งใชก้ากออ้ย คือ โรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 และล่าสดุจะมีการท าแพคเกจจิง้ (Packaging) ที่ตอ้งใช้

กากออ้ยเช่นกนั จึงตอ้งการทราบว่าเมื่อมีเหตกุารณด์งักล่าว ในแง่การแบ่งกากออ้ยเพื่อใหเ้ป็นไปเป็นตามขอ้สญัญาที่ไดต้กลง

ไวก้ับกองทุนรวม กองทุนรวมไดพิ้จารณาการจัดล าดบัความส าคญัในเรื่องนีอ้ย่างไร เพื่อไม่ใหม้ีผลกระทบกับวตัถุดิบที่ใชใ้น
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การผลิตไฟฟ้า นอกจากนี ้เรื่องความสามารถในการผลิตไฟฟ้าหรือชั่วโมงด าเนินงานที่เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ส  าคญันอกเหนือจาก

ปัจจยัเรื่องวตัถุดิบนั้น จากขอ้มูลการด าเนินงานแลว้พบว่า ชั่วโมงที่หยุดด าเนินงานเนื่องจากปัจจยัภายในหรือเพื่อซ่อมแซม

เครื่องจกัร (Unplanned) ที่ขยบัเพิ่มขึน้จาก 233 ชั่วโมง ในปีฤดูการผลิต 2563/64 เป็น 910 ชั่วโมง ในปีฤดกูารผลิต 2564/65 

เกิดจากสาเหตใุด และจะมีแผนการดแูลเรื่องดงักล่าวอย่างไร เพื่อใหโ้รงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามแผนงานได ้

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกันว่า ชั่วโมงด าเนินงานที่ท  าได้

จรงิต ่ากว่าแผนงานค่อนขา้งมากเกิดจากสาเหตุใด และมีแผนในการปรบัปรุงเพื่อใหด้  าเนินงานไดต้ามแผนงานหรือมากกว่า

แผนงานหรือไม่ นอกจากนี ้หากการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงานเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได ้อย่างเช่นปัจจัยดา้น

เชือ้เพลิง มีแผนงานในการแกปั้ญหาโดยหาเชือ้เพลิงอื่นทดแทน เพื่อท าใหช้ั่วโมงการด าเนินงานสงูขึน้หรือไม่ 

คุณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ชีแ้จงเรื่องการจัดสรรกากออ้ยส าหรบักรณีของโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ตามที่ผูถื้อ

หน่วยลงทนุไดก้ล่าวถึงว่า ตามเงื่อนไขของสญัญาตกลงด าเนินการ BSF สามารถใชก้ากออ้ยเพื่อธุรกิจของ BSF ไดก้่อนที่จะส่ง

ใหก้บัโรงไฟฟ้าที่กองทนุรวมเขา้ลงทุน ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ผลิตและขายไฟฟ้าใหก้บั BSF เพียงรายเดียวเพราะไม่มีใบอนุญาต

ในการขายไฟฟ้าใหก้ับรายอื่นได ้จึงอยู่ในเกณฑท์ี่สามารถใชก้ากออ้ยไดก้่อนโรงไฟฟ้าเพราะถือว่าด าเนินการเพื่อธุรกิจของ 

BSF และส าหรับการจัดสรรกากอ้อยในกรณีของบริษัทท าแพคเกจจิง้ (Packaging) หรือ SEW นั้น เนื่องจาก SEW มี 2 

สายการผลิตหลกั โดยสายการผลิตแรก เป็นสายการผลิตที่ใชส้  าหรบัขึน้รูปโดยเฉพาะ ดงันั้น วตัถุดิบที่ใชจ้ะไม่ใช่กากออ้ยที่

โรงไฟฟ้าใช ้แต่จะใชว้ตัถดุิบกึง่ส าเรจ็ซึ่งมีลกัษณะคลา้ยกระดาษสา ส าหรบัสายการผลิตที่ 2 ซึ่งเริ่มเปิดด าเนินงานเมื่อไตรมาส

ที่ 3 ของปีที่แลว้นัน้ มีการใชก้ากออ้ยที่เป็นวตัถดุิบเดียวกันกับที่โรงไฟฟ้าใชใ้นการสงัเคราะหใ์ย ซึ่งบรษิัทจดัการไดส่้งหนงัสือ

ขอให ้BRR ชีแ้จงเก่ียวกบัการจดัสรรกากออ้ยส าหรบัสายการผลิตแรกของ SEW แต่ส าหรบัสายการผลิตที่ 2 นัน้ บรษิัทจดัการ

จะท าการตรวจสอบการปฏิบตัิตามสญัญาตกลงด าเนินการเพิ่มเติมดว้ยการขอความยินยอมจาก BRR ใหผู้ส้อบบญัชีเปิดเผย

ข้อมูลทางธุรกรรมที่  BSF มีการซือ้ขายกากอ้อยภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งตอนนี ้อยู่ระหว่างร่างหนังสือขอความยินยอมให้

ครอบคลมุเพียงพอที่ผูส้อบบญัชีจะสามารถเปิดเผยขอ้มลูไดต้ามเกณฑห์รือขอ้บังคับใด ๆ ทัง้นี ้การจดัสรรกากออ้ยดว้ยการ

แบ่งแยกออกมาอย่างชดัเจนอาจไม่สามารถท าไดเ้นื่องจากขอ้จ ากัดของพืน้ท่ีเก็บกากออ้ย ปรมิาณกากออ้ย และคุณลกัษณะ

ของกากอ้อยในเรื่องของความรอ้น ดังนั้น กองทุนรวมจึงตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาดว้ยการตรวจสอบยืนยันความ

ถกูตอ้ง (Cross Check) ตามที่ไดเ้รียนไปก่อนหนา้นี ้

ในเรื่องของชั่วโมงหยดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องจกัรของโรงไฟฟ้าที่ขยบัเพิ่มขึน้นัน้ แมใ้นช่วงปี 2563-2564 โรงไฟฟ้า

ไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆ จากสถานการณ ์COVID-19 แต่โรงไฟฟ้าไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากเหตกุารณภ์ยัแลง้ ท าใหต้อ้งใช้

วัตถุดิบอื่นมาผสมเนื่องจากกากอ้อยไม่เพียงพอ แต่การใชว้ัตถุดิบอื่นเขา้มาผสมมีขอ้จ ากัด 2 เรื่อง ไดแ้ก่ เรื่อง spec ของ

เครื่องจกัรที่ถกูออกแบบไว ้และเรื่องใบอนุญาตใชเ้ชือ้เพลิงกบัหน่วยงานราชการ กล่าวคือ 1) เครื่องจกัรที่ใชใ้นการผลิตนัน้ถูก

ออกแบบใหใ้ช้เชือ้เพลิงเป็นกากออ้ยที่มีขนาดเล็กและขีเ้ถา้มีความฟุ้งกระจายง่าย แม้จะสามารถใชว้ัตถุดิบอื่นมาทดแทน
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วตัถุดิบกากออ้ยไดบ้างส่วนแต่ไม่ควรผสมเกิน 10% ส่งผลใหโ้รงไฟฟ้าจึงยงัคงตอ้งใชก้ากออ้ยเป็นส่วนผสมหลัก นอกจากนี ้

เนื่องจากไมส้บัมีขนาดใหญ่และขีเ้ถา้จากการเผาไหมไ้ม่ฟุ้งกระจายมากพอ หากใชไ้มส้บัในปรมิาณมากเต็มเพดานท่ี 10% เมื่อ

เกิดขีเ้ถา้จะตกไปกองอยู่ตามชิน้ส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรและเกิดความรอ้นระอุ จนส่งผลให้ท่อรั่วและเครื่องจักรตอ้งหยุด

ซ่อมแซมบ่อยครัง้ แต่หากไม่ตอ้งการใหท้่อรั่ว จะตอ้งหยดุเครื่องจกัรเพื่อเคลียรข์ีเ้ถา้ที่ไม่ฟุ้งกระจายดงักล่าว ซึ่งนบัอยู่ในชั่วโมง

การหยดุด าเนินงานเพื่อซ่อมแซมเครื่องจกัรเช่นกนั 2) โรงไฟฟ้ายื่นขออนญุาตใชเ้ชือ้เพลิง 3 ชนิด คือ กากออ้ย ไมส้บั และใบออ้ย 

จึงไม่สามารถใชเ้ชือ้เพลิงประเภทอื่นได ้ดงันัน้ จึงท าใหโ้รงไฟฟ้ามีขอ้จ ากดัในดา้นการผลิตที่เก่ียวขอ้งกบัประเภทของเชือ้เพลิง 

อย่างไรก็ดี ตามขอ้มูลที่  BRR ไดช้ีแ้จงไปก่อนหน้านี ้เรื่องการเพิ่มพืน้ที่ปลูกอ้อย ซึ่งเป็นการแกปั้ญหาที่ตน้เหตุและน่าจะ

สามารถลดผลกระทบจากปัจจยัดา้นภยัแลง้และอทุกภยัไดด้ีขึน้ ทัง้นี ้กองทนุรวมและ BRR ไม่ไดน้ิ่งนอนใจในปัญหาดงักล่าว

และพยายามแกไ้ขมาอย่างต่อเนื่อง 

คุณพิทักษ์ ชาวสวน ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า BRR ค านึงถึงความรบัผิดชอบที่มีต่อกองทุนรวมตามสัญญา ท าให้ใน

กรณีของ SEW ไดม้ีการซือ้วตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิตจากภายนอกทัง้ในส่วนของเยื่อกึ่งส าเรจ็รูปส าหรบัสายการผลิตแรกและ

กากออ้ยที่ใชส้  าหรบัโรงเยื่อในสายการผลิตที่สอง ไม่ไดใ้ชก้ากออ้ยจากโรงงานน า้ตาล BSF ซึ่งเป็นส่วนที่ตอ้งจัดสรรใหก้ับ

โรงไฟฟ้า นอกจากนี ้ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้จากการจดัหากากออ้ยจากภายนอกเพื่อเสริมใหโ้รงไฟฟ้ามีวตัถดุิบเพียงพอในการผลิตนัน้ 

โรงไฟฟ้าเป็นผูร้บัผิดชอบเอง ไม่ไดเ้รียกเก็บจากกองทนุรวมเกินกว่าราคากากออ้ยในสญัญาซือ้ขาย 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า 1) กองทุนรวมมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างไร 

เก่ียวกับการใช้กากอ้อยของโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ซึ่งเป็นกากอ้อยกองเดียวกับที่ส่งให้โรงไฟฟ้าของกองทุนรวม และถ้าไม่ให้

โรงไฟฟ้าดงักล่าวใช ้จะมีผลอย่างไร 2) ตามที่รฐับาลคาดว่าจะเกิดภยัแลง้หนกัในปีนี ้จะมีผลกระทบต่อกองทนุรวมหรือไม่ และ

ไดม้ีการเตรียมการอย่างไร 3) ในส่วนของวัตถุดิบที่มีการใชไ้ม้สับและใบอ้อยมาผสมแทนกากอ้อย ส่งผลใหต้น้ทุนเพิ่มขึน้

เท่าไหร่และตอ้งใชใ้นปริมาณเท่าไหร่จึงจะสามารถชดเชยกับปริมาณกากออ้ยที่หายไปได ้4) มีกรณีใดที่จะท าใหก้องทุนรวม

สามารถด าเนินงานไดต้ามแผนงานท่ีน าเสนอไวต้อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

คุณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ชีแ้จงว่า โรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให ้BSF รายเดียว ดังนั้น ดว้ย

เงื่อนไขว่า BSF สามารถใชก้ากออ้ยเพื่อตวัเองก่อนที่จะส่งโรงไฟฟ้าของกองทุนรวม ท าให้โรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ถือว่าเป็นบริษัท

เดียวกบั BSF  

คณุอดลุย ์สรุวุฒิกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานลงทุนในและต่างประเทศ บรษิัท น า้ตาลบุรีรมัย ์จ ากัด (มหาชน) 

ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ โรงงานน า้ตาล BSF มีโรงไฟฟ้าของตวัเองอยู่แลว้ และโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 เป็นโรงไฟฟ้าใหม่ที่ถกูสรา้งขึน้เพื่อเขา้

ประมลูขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค แต่เมื่อไม่เป็นไปตามแผนและโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ใชเ้ชือ้เพลิงในการผลิตนอ้ยกว่า

โรงไฟฟ้าของ BSF เอง ประกอบกับสถานการณภ์ยัแลง้ท าใหก้ากออ้ยขาดแคลน โรงงานน า้ตาล BSF จึงหยุดใชโ้รงไฟฟ้าของ

ตัวเองและเปล่ียนไปใชไ้ฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 แทน เพื่อที่จะไดป้ระหยัดกากออ้ยและมีเหลือส่งใหโ้รงไฟฟ้าของ
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กองทุนรวมมากขึน้ ทัง้นี ้หากในปีที่ปรมิาณกากออ้ยไม่เป็นไปตามประมาณการ โรงไฟฟ้ามีหนา้ที่ในการจดัหาวตัถุดิบทดแทน 

ซึ่งตน้ทนุในการซือ้ไมส้บัและใบออ้ยสงูกว่ากากออ้ย และโรงไฟฟ้าเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนต่างของตน้ทนุวตัถดุิบทดแทนที่สงูกว่า

ราคาซือ้ขายในสญัญาที่ท ากบักองทนุรวม 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นอืน่ท่ีสอบถามว่า การใชไ้มส้บัและใบออ้ยมาผสมแทน

กากออ้ย ส่งผลใหต้น้ทุนเพิ่มขึน้ประมาณ 5% ของตน้ทุนวตัถุดิบที่เป็นกากออ้ยลว้น เนื่องจากทางโรงไฟฟ้าไม่สามารถเบิก

วตัถุดิบไดเ้ต็มจ านวน อาทิเช่น โรงไฟฟ้าซือ้ไมส้ับมาในราคาประมาณ 1,200 บาทต่อตัน แต่จะเบิกจากองทุนรวมไดไ้ม่เกิน 

500 บาทต่อตัน ตามสูตรค านวณในสัญญา เป็นตน้ ทั้งนี ้ในกรณีที่กากออ้ยขาดแคลนมากเหมือนช่วงปี 2563 – 2564 ไม่

สามารถวัตถุดิบอื่นมาชดเชยไดเ้พียงพอกับกากออ้ยที่หายไป เพราะตอ้งมีกากออ้ยเป็นส่วนผสมหลัก อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา

โรงไฟฟ้าไดม้ีการปรบัเปล่ียนแผนงานเรื่องการหาวตัถดุิบทดแทนอยู่ตลอดเวลา ตัง้แต่หาไมส้บัและใบออ้ยมาเพิ่มเติม หาแหล่ง

กากออ้ยจากภายนอก รวมถึงในปีนีท้ี่มีการแกปั้ญหาที่ตน้เหตุดว้ยการเพิ่มพืน้ท่ีในการปลกูออ้ยของ BSF แต่จะไดผ้ลดีหรือไม่ 

คงตอ้งประเมินผลเป็นระยะ ซึ่งโรงงานน า้ตาลมีกระบวนการประเมินผลจากบัญชีจัดสรรขั้นตน้/ขั้นสุดทา้ย ซึ่งกองทุนรวม

สามารถติดตามประเมินผลดงักล่าวไดจ้ากประกาศคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทรายบนเว็บไซต ์ 

คณุพิทกัษ์ ชาวสวน ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเรื่องผลกระทบของภยัแลง้ BRR ไดม้ีการเตรียมการตัง้แต่ช่วง

ปีที่แลว้ โดยเล่ือนเวลาในการเริ่มปลูกออ้ยใหเ้ร็วขึน้ เปล่ียนมาปลูกออ้ยในที่ลุ่มที่มีความชุ่มชืน้ในดินจากเดิมที่เคยปลูกในที่

ดอน สนบัสนุนชาวไร่ใหใ้ชใ้บออ้ยคลมุเพื่อรกัษาความชุ่มชืน้ในดิน และส่งเสรมิในเรื่องของปุ๋ ยอินทรีย ์อีกทัง้ช่วยเตรียมความ

พรอ้มดา้นต่าง ๆ ใหก้บัชาวไร่ รวมถึงมีการท างานใกลช้ิดกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมรบัมือกบัสถานการณท์ี่จะเกิดขึน้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเชิญใหคุ้ณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล 

สรุปการลงมติในวาระท่ี 1  

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระที่ 1 นีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการ

ลงมติ และสรุปว่าที่ประชุมรบัทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

ตามที่บรษิัทจดัการไดเ้สนอทกุประการ 

วาระที ่2 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม 

พิธีกรเรียนเชิญให ้คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล เป็นผูเ้สนอรายงานวาระนีต้่อที่ประชมุ 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล รายงานต่อที่ประชุมว่า บรษิัทจดัการไดส้รุปฐานะทางการเงินและรายงานผล
การด าเนินงาน รอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทาง
การเงิน (งบดลุ) และบญัชีก าไรขาดทนุของกองทนุรวม สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ตามมาตรฐานการบญัชี ซึ่งผ่านการ
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ตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดเป็นไป
ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจ าปี 2565 (ส่วนที่ 4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ขอ้ 13.2) ที่ไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในรูปแบบของ QR-Code พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

ก่อนการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนรวม คุณเบญจมาฑฐ์ไดน้ าเสนอรายไดส้ทุธิฯ จากการประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กองทนุรวมไดร้บั ซึ่งเป็นแหล่งรายไดข้องกองทนุรวม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
ทัง้นี ้จากขอ้มลูขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ในปี 2565 โรงไฟฟา้มีการน าส่งรายไดร้บัรายไดส้ทุธิฯ ใหก้องทนุรวมเพิ่มขึน้

จากปี 2564 และปี 2563 ประมาณ 14.72% และ 20.81% ตามล าดับ โดยสาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า                

ที่เพิม่ขึน้ ตามที่ไดน้ าเสนอไปแลว้ในวาระท่ี 1  

ส าหรบัโครงสรา้งรายไดข้องโรงไฟฟ้าในปี 2565 มีสัดส่วนของรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึน้เป็น 69% 
เมื่อเทียบกับปี 2564 และปี 2563 ที่มีสดัส่วนอยู่ที่เพียง 62% และ 65% ตามล าดบั ท าใหโ้รงไฟฟ้ามีสดัส่วนตน้ทุนค่าวตัถุดิบ           
ที่ต  ่าลงและน าส่งรายไดส้ทุธิฯ ใหท้ี่กองทนุรวมสงูขึน้  
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ส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมตามที่ไดแ้สดงขอ้มลูไวใ้นหนา้ 5 - 6 ของหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่ง

ให้แก่ผู่ถือหน่วยแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าในปี 2565 กองทุนรวมมีรายได้รวมเท่ากับ 146.95 ล้านบาท ขณะที่กองทุนรวมมี
ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 19.26 ลา้นบาท ท าใหก้องทุนรวมมีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิในปี 2565 เท่ากับ 127.69 ลา้นบาท แต่
เนื่องจากกองทนุรวมมีการบนัทึกผลขาดทนุทางบญัชี 2 รายการ ซึ่งเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ไดแ้ก่ 1. รายการขาดทนุจากการ
เปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสญัญา เท่ากับ (-11.35) ลา้นบาท (ซึ่งเกิดจากกองทุนรวมไดร้บักระแสเงินสดตาม NRTA นอ้ยกว่า
ที่ประมาณการไว ้และดว้ยมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรบัปรุง กองทนุรวมตอ้งบนัทึกเป็นรายการขาดทนุ) 
และ 2. รายการขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุน เท่ากับ (-117.12) ลา้นบาท (ซึ่งเกิดจากมลูค่ายตุิธรรมของเงิน
ลงทุนลดลงเท่ากับ 332.00 ลา้นบาท ในขณะที่มลูค่าเงินลงทุนใน NRTA ตามประมาณการลดลงเท่ากับ (-214.88) ลา้นบาท) 
ส่งผลใหก้องทนุรวมมีการลดลงในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานประมาณ 780,000 บาท หรือ 0.78 ลา้นบาท 

ทั้งนี ้ในปี 2565 กองทุนรวมมีอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมอยู่ที่  86.90% และมีอัตรา
ผลตอบแทนผูถื้อหน่วยลงทนุอยู่ที่ 4.55% 

ในส่วนของฐานะทางการเงินของกองทุนรวม หรือที่แสดงด้วยงบดุล ในปี 2565 กองทุนรวมมีสินทรพัยส์ุทธิ                 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 2,603.22 ลา้นบาท ลดลง 406.14 ลา้นบาท จากปี 2564 เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลในปี 
2564 และมีการจ่ายเงินลดทุน ซึ่งสินทรพัยส์ทุธิดงักล่าว จะประกอบดว้ยเงินทุนที่ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทุนอยู่ที่ 2,604.00 
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ลา้นบาท และขาดทนุสะสมอยู่ที่ 0.78 ลา้นบาท ท าใหสิ้นทรพัยส์ทุธิต่อหน่วยของกองทนุรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 
7.4377 ต่อหน่วย 

ทัง้นี ้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีนี ้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมไดใ้หเ้รื่องการวดัมลูค่าของเงิน
ลงทุนใน NRTA เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ (Key audit matters) และน าเรื่องนีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น ซึ่งผูส้อบบญัชีไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก ส าหรบัเรื่องนี ้โดยผูส้อบบญัชีมี
วิธีการตรวจสอบเรื่องการวัดมูลค่าของเงินลงทุนใน NRTA ด้วยการสอบทานข้อมูลที่จ  าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
สมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุ เปรียบเทียบขอ้มลูผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงกบัขอ้มลูที่ใช้
ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต เพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารกองทุนรวมในการ
ประมาณการผลการด าเนินงานดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่ายุติธรรมตามแบบจ าลองและข้อสมมติฐาน 
นอกจากนีผู้ส้อบบญัชีมีการประเมินความเหมาะสมของการค านวณมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุ โดยการตรวจสอบกับขอ้มลู
สาธารณะ ท าความเขา้ใจเก่ียวกับการค านวณมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว พิจารณาขอบเขตและวตัถปุระสงคใ์นการ
ประเมินมลูค่ายตุิธรรม ประเมินเทคนิค และแบบจ าลองที่ผูป้ระเมินราคาอิสระเลือกใช ้รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของการ
ใชเ้ทคนิคและแบบจ าลอง 

จากนั้น คุณกวิสรา ทิศาดลดิลก ไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจัดการและผูดู้แลผลประโยชนใ์นวาระที่ 2              
ใหท้ี่ประชุมรบัทราบว่า บริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบงบแสดง
ฐานะทางการเงนิ (งบดลุ) และบญัชีก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 ของ
กองทนุรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศที่ ทน. 38/2562 ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และบญัชี
ก าไรขาดทนุ และรายงานผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุน
รบัทราบ 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามหรือตอ้งการเสนอแนะเก่ียวกบัวาระดงักล่าวหรือไม่ 

ทัง้นี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามเก่ียวกบัวาระท่ี 2 ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ในรายงานทางการเงินในหน้าที่  2 เมื่อเทียบกับ
รายการการประเมินของผูป้ระเมินอิสระในการประเมินมลูค่ายุติธรรม เห็นว่ากระแสเงินสดที่ประมาณการไวน้ัน้ต่างกับกระแส
เงินสดที่ไดร้บัจรงิ ท าใหต้วัเลขที่สะทอ้นในงบการเงินมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผล 
และท าใหอ้ตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (“IPO”) 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ชีแ้จงว่า สมมติฐานในการประเมินกระแสเงินสดของผูป้ระเมินราคาจะอา้งอิง
จากสัญญาที่โรงไฟฟ้าท ากับลูกคา้ทั้งหมด ซึ่งกองทุนรวมยอมรบัว่าไม่ได้มีการปรบัปรุงใหเ้ขา้กับความเป็นจริง เนื่องจาก                    
ผูป้ระเมินราคาอิสระไม่ใช่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในดา้นธุรกิจโรงไฟฟ้าที่จะให้ความเห็นเก่ียวกับสมมติฐานที่เหมาะสมของ
กระแสเงินสดที่ไดร้บั อาทิเช่น ก าลงัการผลิต ชั่วโมงการเดินเครื่อง อย่างไรก็ดี กองทุนรวมมีแนวทางที่จะหาบุคคลที่สามที่จะ
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มาช่วยในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยคาดว่าจะใชข้อ้มลูกระแสเงินสดที่ไดร้บัจริงยอ้นหลงั 3 ปี แต่แผนการ
ดังกล่าวถูกชะลอไปเนื่องจากกระแสเงินสดหรือผลประกอบการที่โรงไฟฟ้าท าไดจ้ริงนั้นไดร้บัผลกระทบจากปัจจัยที่ไม่ใช่
เหตกุารณป์กติ ไดแ้ก่ รอบการซ่อมแซมครัง้ใหญ่ของโรงไฟฟ้า ผลกระทบจากภยัแลง้และอุทกภยั อย่างไรก็ตาม ในระหว่างรอ
ใหม้ีขอ้มูลยอ้นหลังที่เพียงพอและน่าเชื่อถือไดเ้พื่อใชใ้นการปรบัปรุงกระแสเงินสด กองทุนรวมไดใ้ชอ้ัตราคิดลด (Discount 
Rate) ที่มีการปรบัปรุงใหส้ะทอ้นความเส่ียงที่ โรงไฟฟ้ามีผลประกอบการไม่เป็นไปตามประมาณการ และใหเ้หมาะสมตาม
ประเภทของธุรกิจโรงไฟฟ้า เพื่อใหไ้ดม้ลูค่ายตุิธรรมที่สะทอ้นความเป็นจรงิในการด าเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้า นอกจากนี ้ปัจจยั
หนึ่งที่ท  าใหอ้ตัราผลตอบแทนของโรงไฟฟ้าต ่ากว่าตอนเสนอขาย IPO คือ อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (Core Inflation) ที่ใชใ้นการ
ปรบัเพิ่มราคาค่าไฟฟ้าต ่ากว่าที่คาดการณเ์มื่อปี 2560 อย่างไรก็ดี ถึงแมผ้ลประกอบการที่ขาดทุนของกองทุนรวมจะท าใหไ้ม่
สามารถจ่ายเงนิปันผลได ้แต่กองทนุรวมมีเงินสดจากรายไดส้ทุธิฯ ที่ไดร้บัจากโรงไฟฟ้า จึงจ่ายคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุในรูปของ
เงินลดทนุแทน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เสนอแนะว่า ขอให้มีการใชภ้าษาธรรมดานอกจากค าศัพทท์าง
เทคนิคและค าศพัทว์ิชาการในการอธิบาย  

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า มลูค่าหน่วยลงทนุแทจ้รงิอยู่ที่เท่าใด ผูถื้อหน่วยลงทุน
จะไดส้ามารถพิจารณาต่อไดว้่าควรลงทุนต่อหรือไม่ และจ านวนเงินที่บนัทึกในบญัชีสามารถท าใหส้ะทอ้นกับเงินปันผลและ              
ลดทนุไดห้รือไม่ 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ชีแ้จงว่า งบก าไรขาดทนุมีอยู่ 2 ส่วน คืองบก าไรขาดทนุของกองทนุรวมที่ผ่าน
การสอบทานจากผูส้อบบญัชี ที่จะเผยแพรท่กุไตรมาส และงบก าไรขาดทนุจากการประกอบกิจการของโรงไฟฟ้าที่ไม่ไดเ้ผยแพร่
ทกุไตรมาส แต่จะถูกใส่ไวใ้นรายงานประจ าปี เนื่องดว้ยรูปแบบการท าสญัญาของกองทนุรวมกับโรงไฟฟ้า ท าใหถู้กตีความว่า
กองทุนรวมไปลงทุนในโรงไฟฟ้าดว้ยการปล่อยกู ้ดงันัน้ รายไดท้ี่กองทุนรวมไดร้บัจากโรงไฟฟ้า จะไม่ไดบ้นัทึกเป็นรายไดข้อง
กองทุนรวมทั้ง 100% แต่จะบนัทึกส่วนหนึ่งเป็นดอกเบีย้ที่ไดร้บัมา และอีกส่วนนึงเป็นเงินตน้ที่ไดร้บัคืน โดยรายไดใ้นรูปของ
ดอกเบีย้จะบันทึกอยู่ในงบก าไรขาดทุนและเมื่อหกัค่าใชจ้่ายแลว้มีก าไรจะจ่ายในรูปของเงินปันผล ส่วนเงินตน้ที่ไดร้บัคืนจะ
สะทอ้นอยู่ในงบดลุและจ่ายใหผู้ถื้อหน่วยเป็นเงินลดทนุ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามผูส้อบบัญชีว่า การวดัมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นเรื่อง
ส าคญัและเป็น Key Audit Matters แต่เหตใุดทางผูส้อบบญัชีไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นแยกต่างหาก  

คุณเสริม บรสิุทธิคุณ Partner จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ชีแ้จงว่า ในมุมของมาตรฐานการสอบบัญชี 
ผูส้อบบญัชีตอ้งรบัรองงบการเงินทัง้ฉบบั ดงันัน้ หากผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข คือการรบัรองว่างบการเงิน
ถกูตอ้งทกุรายการ จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรบัรองมลูค่าของเงินลงทนุแยกต่างหาก  
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เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิม่เติม พิธีกรจึงเชิญใหคุ้ณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล 
สรุปการลงมติในวาระท่ี 2 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระที่ 2 นีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการ
ลงมติ และขอสรุปว่าที่ประชุมรบัทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดลุ) และบญัชีก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 
และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 ของกองทนุรวม ตามที่บรษิัทจดัการไดเ้สนอทกุประการ 

วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผล และการลดทุนของกองทนุรวม ประจ าปี 2565 

พิธีกรเรียนเชิญใหค้ณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล เป็นผูเ้สนอรายงานวาระนีต้่อที่ประชมุ 

คุณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ปรากฏในโครงการจดัการกองทุนรวม กองทุน
รวม  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมเพียงพอ 
โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

1.  การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า             
รอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ ภายใน 90 วนันับแต่วันสิน้รอบปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล 
หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ภายใตก้ฎหมายหลกัทรพัย ์

2.  ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสะสม บริษัทจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุจากก าไรสะสม
ได ้ 

3.   ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็น                      
การจ่ายจากก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ตามขอ้ 1. และ/หรือ จากก าไรสะสมตามขอ้ 2. 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2565 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนรวมไม่มี
การประกาศจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด เนื่องจากกองทุนรวมมีขาดทุนสะสม จ านวน (-0.78) ลา้นบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงิน 
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบใุนหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี กองทนุรวมมีการประกาศจ่ายเงินลดทุนจากเงินสดจากการด าเนินงานในรอบปีบญัชี 2565 จ านวน 
4 ครัง้ รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 1.02 บาทต่อหน่วย เนื่องจากผลขาดทุนที่เกิดขึน้ดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนเกิดจากรายการ
บญัชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจรงิ กองทนุรวมจึงมีเงินสดจากการด าเนินงานที่สามารถน ามาจ่ายใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุใน
รูปของเงินลดทนุได ้
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ทัง้นี ้ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดงันี ้

ทัง้นี ้หากพิจารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลจากรอบผลการด าเนินงาน โดยไม่ไดอ้า้งอิงจากการจ่ายเงินตามที่
แสดงไวใ้นงบการเงิน ในปี 2565 กองทุนรวมไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงท าใหอ้ัตราเงินปันผลเทียบก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้
เท่ากบั 0% 

ทัง้นี ้ประวตัิการจ่ายเงนิปันผลและเงินลดทนุ ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 (วนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุรวม) ถึง 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปตามตารางดา้นล่าง 

 

จากนัน้ คณุกวิสรา ทิศาดลดิลก ไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบรษิัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนใ์นวาระที่ 3 ให้
ที่ประชุมรบัทราบว่า บรษิัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียด
เก่ียวกับการงดจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนของกองทุนรวม ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2565 แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดย
รายละเอียดการงดจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินลดทุน เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและขอ้ก าหนดเก่ียวกับการลด
เงินทนุจดทะเบียนที่ปรากฏในโครงการจดัการกองทนุรวม 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระดงักล่าวหรือไม่ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี (ลา้นบาท) 2.46 107.264 (0.78) 
2. จ านวนหน่วยลงทนุ (ลา้นหน่วย) 350 350 350 
3. เงินปันผลต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) 0.16979 0.30648 0.0000 
4. เงินปันผลรวมทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 59.426 107.268 0 
5. อตัราเงินปันผลเทียบก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ (รอ้ยละ) 2,416.59 100.00 0.00 
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ทัง้นี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามเก่ียวกบัวาระท่ี 3 ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า จากที่มีการลดทุนจ านวน 1.02 บาท เมื่อคูณดว้ย
จ านวนหน่วยลงทุน 350 ลา้นหน่วยลงทุน จะเป็นเงินประมาณ 350 ลา้นบาท ซึ่งเท่ากับรายไดส้ทุธิฯ ท่ีไดร้บัจากโรงไฟฟ้า แต่
ถา้ดูจากงบก าไรขาดทนุของกองทุนรวม กองทนุรวมไดร้บัรายไดจ้ากเงินลงทนุใน NRTA ประมาณ 140 ลา้นบาท แสดงว่า ถา้
ตอ้งการทราบว่าจะไดร้บัเงินปันผลและเงินลดทนุเป็นจ านวนเท่าใด ตอ้งดจูากกระแสเงินสดที่โรงไฟฟ้าจ่ายใหก้บักองทนุรวมใช่
หรือไม่ 

คุณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศนิ์รมล ชีแ้จงว่า ถา้ตอ้งการทราบกระแสเงินสดที่จะไดร้บัจากกองทุนรวม สามารถ
ประเมินไดง้่าย ๆ จากผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า ที่แสดงไว้ในรายงานค าอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงินและผล
ด าเนินงานประกอบการ (“MD&A”) ที่จะเปิดเผยบนเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัย ์(SET) ทุกไตรมาส ในช่วงที่กองทุนรวม
ประกาศผลประกอบการ พรอ้มกับงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งใน MD&A จะมีการเผยแพร่งบการเงินของกองทุนรวม ผลการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้า และแสดงประวตัิการจ่ายเงนิปันผลและการลดเงินทนุจดทะเบียน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเพิม่เติมว่า หากตอ้งการประมาณการผลตอบแทนในแต่
ละปี จนถึงวนัสิน้สดุอายขุองกองทนุรวม จะตอ้งประเมินจากผลการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง เท่านัน้ โดยพิจารณาว่า
โรงไฟฟ้ามีก าไรที่จะน าส่งใหก้องทุนรวมเท่าไหร ่และกองทุนรวมจะพิจารณาจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยในรูปของเงินปันผลหรือเงิน
ลดทุนก็ขึน้อยู่กบังบก าไรขาดทนุของกองทุนรวมใช่หรือไม่ และเมื่อสิน้สดุอายุกองทุนรวม ในส่วนทุนสทุธิอาจจะมากกว่าหรือ
นอ้ยกว่า 2,600 ลา้นบาทใช่หรือไม่ 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ชีแ้จงว่า กองทุนรวมลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเพียงแหล่งเดียว กองทุนรวมจึงมี
รายไดเ้กือบทัง้หมดมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้า และมีรายไดส่้วนนอ้ยมาจากดอกเบีย้เงินฝาก ทัง้นี ้จากงบดุลของกองทุนรวม เมื่อ
สิน้สดุอายขุองกองทุนรวม เงินที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัอาจจะมากกว่าหรือนอ้ยกว่าส่วนทนุ 2,600 กว่าลา้นบาทก็ได ้ขึน้กับ
ผลประกอบการของโรงไฟฟ้า 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเชิญใหคุ้ณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล 
สรุปการลงมติในวาระท่ี 3 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระที่ 3 นีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการ
ลงมติ และขอสรุปว่าที่ประชมุรบัทราบการจ่ายเงินปันผล และการลดทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2565 ตามที่บรษิัทจดัการได้
เสนอทกุประการ 
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วาระที ่4 รับทราบการแต่งตั้ งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ประจ าปี 2566 

พิธีกรเรียนเชิญใหค้ณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล เป็นผูเ้สนอรายงานวาระนีต้่อที่ประชมุ 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล รายงานต่อที่ประชมุว่า บรษิัทจดัการไดแ้ต่งตัง้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตของกองทุนรวม เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม 
ประจ าปี 2566 และไดก้ าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2566 ดงัต่อไปนี ้

1. การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีที่ส  านักงาน ก.ล.ต. 
ใหค้วามเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. มีคุณสมบัติ และความสามารถที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการได้
พิจารณาจากหลักเกณฑค์ุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการท างาน และความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี
กล่าวคือ ตอ้งไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกับกองทุนรวม ผูบ้รหิาร ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
บุคคลดังกล่าว หรือมีผลประโยชนข์ัดกันในการท าหนา้ที่สอบบัญชีของกองทุนรวม จึงไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีโดยมี
รายชื่อ ดงัต่อไปนี ้ 

(1) นางสาวสทุธิรกัษ์ ฟักอ่อน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7712 
(ไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชใีหก้บักองทนุรวม) 

(2) นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5874 
(เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บักองทนุรวมมาเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่ปี 2565) และ/หรือ 

(3) นายณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5730 
(เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บักองทนุรวมมาเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่ปี 2565) และ/หรือ 

โดยนางสาวสุทธิรกัษ์ ฟักอ่อน ไดร้บัการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
กองทนุรวม ประจ าปี 2566 

ทั้งนี ้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้บริษัท 
ส านกังาน   อีวาย จ ากดั จะจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอื่น เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทนุรวมแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้  

2. การก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
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คุณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล รายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ส าหรบัปี 2566 ไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2565 คือ เท่ากบัจ านวน 1,150,000 บาท ทัง้นี ้ในปี 2565 มีค่าใชจ้่ายอื่น 
ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง เป็นตน้ จ านวนประมาณ 484 บาท 

จากนั้น คุณกวิสรา ทิศาดลดิลก ไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจดัการในวาระที่ 4 ใหท้ี่ประชุมรบัทราบว่า 
บรษิัทจดัการเห็นสมควรน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของกองทุนรวม และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีในการสอบบัญชี ประจ าปี 2566 ตามที่
บรษิัทจดัการไดเ้สนอขา้งตน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศที่ ทน. 38/2562 ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทจดัการตอ้งรายงานเรื่องดงักล่าวให้
ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการเห็นว่าผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ดงักล่าว เป็นผูส้อบบญัชีที่ส  านกังาน 
ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกบักองทนุรวม ผูบ้รหิาร 
ผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว มีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่  และเห็นว่าค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชีแล้ว และเป็นไปตามอัตราตลาดที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการ
ด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคลทั่วไปรายอื่น ๆ 

ในขณะที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามที่บริษัทจัดการได้
เสนอข ้างตน้ เป็นผู ้สอบบัญชีที ่ส  าน ักงาน ก.ล.ต.  ให ้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ ์ของส าน ักงาน ก.ล.ต. ไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียกับกองทุนรวม ผู้บริหาร ผู ้ถือหน่วยรายใหญ่ หรือผู ้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
และมีความเป็นอิสระต่อการท าหน้าที่  

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเก่ียวกับวาระดังกล่าวหรือไม่  

เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามหรือแสดงความเห็น พิธีกรจึงเชิญให้คุณเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมล 

สรุปการลงมติในวาระท่ี 4 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระที่ 4 นีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการ

ลงมติ และขอสรุปว่าที่ประชุมรบัทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2566 ตามที่บรษิัทจดัการไดเ้สนอทกุประการ 

วาระที ่5 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

พิธีกรไดส้อบถามว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะเสนอวาระใดเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ พรอ้ม
ชีแ้จงว่า ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ไดก้ าหนดว่า ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุมีความประสงคจ์ะเสนอเรื่องพิจารณาอื่น
นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
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หน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะสามารถเสนอเรื่องพิจารณาอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ ต่อที่ประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยลงทนุได ้

ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุเสนอวาระเพิ่มเติม แต่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ถา้สาเหตุที่ท  าใหก้องทุนรวมมีผลขาดทุน เกิดจาก
ขาดทุนจากกระแสเงินสดที่ไดร้บัจริงไม่เป็นไปตามคาดการณแ์ละขาดทุนการประเมินมลูคุณค่ายุติธรรม ที่ไปหกัลา้งกับก าไร
จากการด าเนินงาน (หรือรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ) ท าใหแ้มม้ีก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ แต่เมื่อมีรายการขาดทนุที่ไม่ใช่
รายจ่ายทางบญัชีดงักล่าว จึงท าใหต้อ้งจ่ายเป็นเงินลดทุน จึงอยากสอบถามว่า ในปี 2566 จะมีโอกาสที่จะมีการดอ้ยค่าหรือ
การขาดทุนทางบญัชีเหมือนปี 2565 หรือไม่ นอกจากนี ้สามารถประมาณการกระแสเงินสดตาม NRTA ล่วงหนา้ไดเ้องหรือไม่ 
และกองทนุรวมมีแนวโนม้ที่จะเพิ่มทรพัยสิ์นเขา้มาหรือไม่ 

คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล ชีแ้จงว่า หากดใูนรายละเอียดแลว้ ในปีที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานของกองทนุ
รวมไดร้บัผลกระทบจากกระแสเงินสดที่ไดร้บัจริงไม่เป็นไปตาม NRTA ที่ท าใหม้ีผลขาดทุนเกิดขั้นในบางไตรมาส ในขณะที่
ขาดทุนจากการวดัมลูค่ายุติธรรมที่เกิดขึน้ทุกไตรมาส สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ที่กองทุนรวมไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดน้ัน้เกิดจาก
ทิศทางดอกเบีย้ขาขึน้ ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ตราสารหนีร้ะยะยาวของภาครฐัที่กองทุนรวมไดใ้ชอ้า้งอิงในการใชเ้ป็น
อัตราความเส่ียงไดม้ีการปรบัลงประมาณ 0.25% และกระแสเงินสดที่โรงไฟฟ้าน าส่งไดจ้ริงไม่ไดต้่างไปจากคาดการณ์มา 
รวมถึงกองทุนรวมยังมีรายไดจ้ากการด าเนินงานอยู่แลว้ อีกทั้งทิศทางดอกเบีย้ไม่น่าจะเป็นทิศทางขาขึน้เหมือนปีที่แล้ว 
ประกอบกับกองทุนรวมมีขาดทนุสะสมไม่ถึง 1 ลา้นบาท ดงันัน้ดว้ยปัจจยัเหล่านี ้กองทุนรวมน่าจะมีโอกาสที่สามารถจ่ายเงิน
ปันผลไดใ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในส่วนของการลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติม กองทุนรวมไม่ไดปิ้ดโอกาส หากมีผลประโยชน ์
ต่อนักลงทุน ก็จะยินดีที่จะพิจารณาศึกษา แต่ตอ้งเข้าใจว่าการท าตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ของโรงไฟฟ้า
ค่อนขา้งจะยาก 

คณุอดุลย ์สรุวฒุิกลุ ชีแ้จงว่า ในสญัญาระบุไวอ้ยู่แลว้ว่าหาก BRR มีโรงไฟฟ้าเพิ่ม จะตอ้งเสนอใหก้องทุนรวม
ลงทนุก่อน หากกองทนุรวมไม่สนใจจึงจะไปเสนอบคุคลอื่นได ้

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ในปัจจุบันมีปัญหาการส ารองไฟฟ้า และมีการ
โฆษณาหาเสียงเลือกตัง้เรื่องการแกไ้ขสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า เรื่องดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อกองทนุรวมหรือไม่  

คุณพิทักษ์ ชาวสวน ชีแ้จงว่า สัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีข้อก าหนดเก่ียวกับการรบัซือ้
ชดัเจน จึงไม่มีผลกระทบ  
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พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุน
สอบถามเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าว
ปิดการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ประจ าปี 2566 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งและผูถื้อหน่วยลงทุนที่สละเวลาและใหเ้กียรติมาร่วมประชุม และ
กล่าวปิดประชมุเมื่อเวลาประมาณ 16.53 น. 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายพรชลิต พลอยกระจา่ง) 
 ประธานที่ประชมุ 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF) 

 
ผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 
 
 
(นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ริมล) 
ผูจ้ดัการกองทนุรวม 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลบรุีรมัย ์(BRRGIF) 

 


